

Các dịch vụ có sẵn trước khi khoản khấu trừ của bạn được đáp ứng

Tất cả các chương trình bảo hiểm đều trả cho dịch vụ chăm sóc phòng ngừa trước khi khoản khấu trừ của bạn được đáp ứng.



Các chương trình Cascade Care trả cho nhiều dịch vụ hơn trước khi đáp ứng khoản khấu trừ của bạn. Những dịch vụ này bao gồm:



Chăm sóc phòng ngừa



Đến bác sĩ chăm sóc chính để điều trị bệnh tật hay thương tích



Dịch vụ sức khỏe tâm thần



Toa thuốc generic



Chăm sóc khẩn cấp, khi bạn cần được chăm sóc ngay lập tức nhưng không phải trường hợp cấp cứu như đau tim.

Làm cách nào để ghi danh?

Gọi



1-855-923-4633

TTY/TDD: 1-855-627-9604

Giờ làm việc: 7:30 sáng đến 5:30 chiều

Trợ giúp có sẵn bằng hơn 200 ngôn ngữ.

Kết nối



Làm hẹn với nguồn lực đáng tin cậy trong cộng đồng của bạn.



Tìm người hướng dẫn hay nhà môi giới chăm sóc sức khỏe để giúp bạn trực tuyến tại wahealthplanfinder.org. Nhấp vào nút Yêu cầu hỗ trợ.

Truy cập



Quét mã QR

Truy cập trang web tại: wahealthplanfinder.org

Bảo hiểm Y tế cho Tất cả Mọi người!

Mọi người sống ở tiểu bang Washington đều có thể mua bảo hiểm y tế và nha khoa qua *Washington Healthplanfinder*.



Tất cả các tình trạng nhập cư đều được chào đón!

Chương trình này dành cho tất cả mọi người, bất kể có giấy tờ hay không.

An toàn của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi:

- Việc nhận bảo hiểm y tế không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư hay đơn xin nhập quốc tịch của bạn, gia đình bạn, hay bất kỳ ai sống cùng bạn.
- Thông tin cá nhân của bạn không được sử dụng cho mục đích thực thi nhập cư.
- Thông tin về tình trạng nhập cư của bạn chỉ được sử dụng để xác định những chương trình bảo hiểm y tế nào bạn đủ điều kiện mua.

Bảo hiểm y tế là gì?



Bảo hiểm y tế là một thỏa thuận mà bạn làm với một công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm đồng ý trả cho

một số hay toàn bộ chi phí y tế của bạn để đổi lấy khoản thanh toán hàng tháng (phí bảo hiểm) của bạn.

Tại sao phải có bảo hiểm y tế?

Bảo hiểm y tế giúp trả chi phí chăm sóc sức khỏe cho dù bạn sử dụng nó để giữ sức khỏe hay sử dụng khi bạn bị bệnh.

Nó có giá bao nhiêu?

Chi phí mua bảo hiểm y tế phụ thuộc vào những thứ như thu nhập của bạn, số người trong gia đình, và nơi bạn sống.

Bạn có thể đủ điều kiện nhận Cascade Care Savings, có nghĩa là tiểu bang sẽ trả một phần bảo hiểm y tế của bạn. Nếu bạn đủ điều kiện, số tiền bạn phải trả cho việc chăm sóc sức khỏe sẽ ít hơn.

Bảo hiểm y tế hoạt động như thế nào?

Bạn phải trả phí bảo hiểm hàng tháng trong trường hợp bạn cần chăm sóc sức khỏe. Sau đó, nếu bạn cần các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, những dịch vụ này sẽ được tính phí cho bạn ở mức giảm giá.

Thuật ngữ trong Bảo hiểm Y tế

Phí bảo hiểm

Mỗi thành viên phải trả một khoản phí hàng tháng gọi là phí bảo hiểm. Giá phí bảo hiểm của bạn phụ thuộc vào chương trình bảo hiểm sức khỏe của bạn.



Khoản khấu trừ

Bảo hiểm y tế của bạn bắt đầu giúp trả các hóa đơn của bạn sau khi bạn “đáp ứng được khoản khấu trừ”. Tất cả các chương trình đều trả cho một số thứ nhất định, chẳng hạn như kiểm tra sức khỏe, trước khi khoản khấu trừ được đáp ứng.

Đồng thanh toán và Đồng bảo hiểm

Đây là những chi phí bạn phải trả khi đi khám bác sĩ. Khoản đồng thanh toán của bạn là số tiền cố định (1\$-50\$). Khoản đồng bảo hiểm của bạn là một tỷ lệ phần trăm của chi phí dịch vụ. Chương trình bảo hiểm y tế của bạn sẽ trả cho phần còn lại của chuyến thăm khám của bạn.

Ví dụ về Hóa đơn Y tế

Bạn bị bệnh và cần được chăm sóc y tế. Hóa đơn y tế của bạn là 10.000\$.

Bạn không có bảo hiểm.

Tổng số tiền bạn phải trả (tự chi trả): 10.000\$

Với bảo hiểm bạn phải trả ít hơn nhiều.

Bảo hiểm trả: 7.960\$

Bạn trả tổng cộng (tự chi trả): 2.040\$

- Khoản khấu trừ: 2.000\$
- Đồng thanh toán: 40\$

Có những chương trình bảo hiểm y tế nào?

Có ba cấp độ chương trình bảo hiểm y tế có sẵn ở *Washington Healthplanfinder*: Đồng, Bạc, và Vàng. Số tiền mà công ty bảo hiểm y tế của bạn trả tùy thuộc vào mức độ bạn chọn. Chương trình Đồng trả khoảng 60%, chương trình Bạc trả khoảng 70%, và chương trình Vàng trả khoảng 80% hóa đơn y tế của bạn.

Đồng: Các chương trình này có chi phí ít hơn mỗi tháng nhưng chi trả ít hơn khi bạn cần được chăm sóc.

Bạc: Các chương trình này chi trả nhiều chi phí hơn khi bạn cần chăm sóc nhưng có thể tốn kém hơn. Nếu bạn đủ điều kiện nhận Cascade Care Savings thì các chương trình này có thể có chi phí thấp hơn các chương trình Đồng.

Vàng: Các chương trình này có chi phí cao hơn mỗi tháng nhưng sẽ phải trả nhiều chi phí hơn khi bạn cần được chăm sóc. Nếu bạn đủ điều kiện nhận Cascade Care Savings và có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đáng kể thì những chương trình này có thể phù hợp.

Hãy tìm logo của Cascade Care!



Các chương trình Cascade Care mang lại nhiều giá trị hơn với chi phí thấp hơn. Điều đó có nghĩa là chi trả phí bảo hiểm của bạn sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích hơn bao giờ hết!